



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากได้มีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบในการสมัคร
สอบครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวัน และเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้า
สอบแข่งขัน ได้แจ้งและจัดส่งหลักฐานตามที่กำหนดเพื่อขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ตามประกาศ
แนบท้ายนี้

อนึ่ง การประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริง
ที่ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองโดยสมัครสอบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชัยนรินทร์ วสุอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข
 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม
 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ค่านำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก	สนามสอบ
๑	๑๕๐๑๓๐๓๓๑	นางสาว	กมลลักษณ์	ยอดเครือ	วิทยาศาสตร์	ห้องสอบที่ ๔๔
						สนามสอบ โรงเรียนอรัญประเทศ
						อำเภออรัญประเทศ
						จังหวัดสระแก้ว
						อาคารสามัญศึกษา ๕
						ชั้น ๑ หมายเลขห้องสอบ ๕๑๐๗

